

Đồng Hới, ngày 10 tháng 6 năm 2022

Số: 4380/BC-TAND

BÁO CÁO

**Công tác Tòa án nhân dân 06 tháng đầu năm 2022
và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2022**
(Tại kỳ họp thứ 05 - HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 -2026)

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 I. VỀ CÔNG TÁC XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN

Trong 06 tháng đầu năm 2022 (số liệu được tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022), Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới đã thụ lý 538 vụ, việc, trong đó 311 vụ án các loại và 227 vụ án thụ lý theo thủ tục hoà giải đối thoại. (Tăng 88 vụ so với cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết 343 vụ; đạt tỷ lệ 64%. Còn lại 195 vụ mới thụ lý, đang trong quá trình giải quyết.

Các vụ án được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không có án oan, sai và án bị huỷ.

1. Công tác xét xử, giải quyết án Hình sự

Tổng số vụ án hình sự thụ lý 65 vụ/135 bị cáo (Giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2021); đã xét xử 47 vụ/97 bị cáo; tỷ lệ giải quyết đạt 72,3%vụ/71,8% bị cáo. Kết quả xét xử: phạt tù giam 55 bị cáo, chiếm 51%; phạt cải tạo không giam giữ 13 bị cáo, chiếm 12%; phạt tù cho hưởng án treo 24 bị cáo chiếm 22%; phạt tiền 16 bị cáo, chiếm 15%. Trong số 97 bị cáo đã xét xử có 26 bị cáo là nữ phạm tội (tập trung chủ yếu ở tội đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...); 01 bị cáo là người chưa thành niên và 20 bị cáo là đối tượng nghiện ma túy.

Trong tổng số các bị cáo đã xét xử có 12 vụ/12 bị cáo có kháng cáo, kết quả xét xử phúc thẩm Y án 02 vụ/02 bị cáo, Đình chỉ 03 vụ/03 bị cáo (do bị cáo rút kháng cáo), chưa có kết quả 07 vụ/07 bị cáo.

Tình hình vi phạm pháp luật hình sự trong 6 tháng đầu năm 2022 diễn biến phức tạp với nhiều nhóm tội phạm, tập trung nhiều nhất vẫn là nhóm các tội xâm phạm sở hữu, nhóm các tội phạm ma túy và nhóm các tội xâm phạm an toàn trật tự công cộng.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của đa số bị cáo là do ăn chơi, lười lao động, sử dụng các chất gây nghiện, vì vậy đã bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội nhằm có tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Các đối tượng phạm tội đa số có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự. Nhiều đối tượng phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, để lại hậu quả nghiêm trọng cho xã hội rất cao.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự 06 tháng đầu năm 2022 được triển khai theo đúng luật định, đảm bảo đúng người, đúng tội, chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm về ma túy và các vụ án được dư luận quan tâm. Chất lượng xét xử được nâng cao, phiên tòa hình sự đảm bảo tính tôn nghiêm theo quy định của pháp luật. Hình phạt Tòa án áp dụng xét xử các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật quy định, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Đặc biệt nghiêm trị các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu, các bị cáo phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tuy vậy, khi quyết định hình phạt, các Hội đồng xét xử luôn cân nhắc việc xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là người chưa thành niên, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thân nhân bị cáo là những người có công với đất nước để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, việc phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Thi hành án dân sự tiếp tục tăng cường và duy trì thông qua các hình thức giao ban nội chính, họp liên ngành định kỳ hàng quý.

2. Công tác giải quyết án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động và các loại án khác

Tổng số án thụ lý 244 vụ (*Giảm 134 vụ so với cùng kỳ năm 2021 do áp dụng thụ lý giải quyết theo thủ tục Hòa giải đối thoại*), đã giải quyết 112 vụ, đạt tỷ lệ 46%. Hòa giải thành 57 vụ án; đạt tỷ lệ 51% trong tổng số án đã giải quyết. Còn lại 132 vụ án đang trong quá trình giải quyết.

Các vụ án được xét xử kịp thời, đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định. Trong đó: Về án dân sự thụ lý 140 vụ việc, giải quyết 58 vụ việc, đạt tỷ lệ 41%; Án Hôn nhân và gia đình thụ lý 71 vụ việc, giải quyết 34 vụ việc, đạt tỷ lệ 48%; Án kinh doanh thương mại thụ lý 28 vụ, giải quyết 17 vụ, đạt tỷ lệ 61%; Phá sản thụ lý 01 vụ, đang giải quyết. Án Hành chính thụ lý 02 vụ, đã giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ 50%. Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại

Tòa án nhân dân: thụ lý và giải quyết 02/02 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác lập hồ sơ, xét duyệt, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhìn chung đã bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật, kịp thời đưa đối tượng chấp hành, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở chính quyền cơ sở và nhận được sự đồng tình của nhân dân cũng như người bị xử lý và thân nhân, gia đình họ. Không có kháng cáo, khiếu nại gì đối với các quyết định trên.

Trong công tác giải quyết, xét xử các loại án trên, nhận thấy các tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thi công, hợp đồng xây dựng... tuy thụ lý không tăng về số lượng nhưng phức tạp, khó giải quyết. Nguyên nhân là do việc nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế trong việc thực hiện các giao dịch về hợp đồng chuyển nhượng, vay mượn tài sản không tuân thủ các quy định của pháp luật, kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả nợ gốc và lãi. Số lượng vụ án ly hôn ngày càng nhiều xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu tập trung ở các mâu thuẫn gia đình, bị đánh đập... Vì vậy, sau khi thụ lý Tòa án đã khẩn trương tiến hành các công việc theo quy định tố tụng, cũng như áp dụng đúng các quy định của pháp luật nội dung; quan tâm làm tốt việc hướng dẫn cho các đương sự thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, đồng thời tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết, theo quy định để giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Đã chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, thông qua đó giúp cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, triệt để, đồng thời góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

3. Công tác giải quyết án theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức được thông qua ngày 16/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án là bước tiến lớn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong việc đa dạng các hình thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống xã hội, phù hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam. Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải đưa ra xét xử; kết quả hòa giải, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của người dân và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tập trung nhiều giải pháp để quán triệt, triển khai luật đến cán bộ trong đơn vị cũng như tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến với nhân dân, người khởi kiện để sớm đưa luật này vào cuộc sống, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết và hòa giải thành các vụ việc tại tòa.

Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã được bổ nhiệm 05 hòa giải viên. Trong đó, đa số hòa giải viên đều là những người am hiểu pháp luật, từng trải qua các công việc liên quan đến pháp luật, có Hòa giải viên hiện đang làm luật sư, có bề dày kinh nghiệm cùng các hòa giải viên có uy tín cao trong cộng đồng dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu công tác hòa giải, đối thoại. Đồng thời, chú trọng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc như phòng làm việc, máy tính, bàn ghế ... để Hòa giải viên thuận tiện trong công tác.

Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã thụ lý 227 vụ án đương sự đồng ý hòa giải, đối thoại (trong đó 190 vụ Hôn nhân gia đình và 37 vụ dân sự). Đã giải quyết 181 vụ (trong đó, 154 vụ Hôn nhân gia đình và 27 vụ dân sự), đạt 80%. Còn lại 46 vụ mới thụ lý, đang giải quyết.

4. Công tác thi hành án hình sự

Trong tổng số 105 số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật, đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 99 bị án, ủy thác thi hành án 06 đối tượng. Việc ra các quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; thường xuyên phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát để theo dõi chặt chẽ các bị cáo bị phạt tù nhưng còn tại ngoại chưa chấp hành án, kịp thời yêu cầu Công an ra quyết định truy nã, bắt giam thi hành án đối với bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương. Giải quyết 04 trường hợp rút ngắn thời gian thử thách của án treo và 02 trường hợp giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Có 01 trường hợp đang được hoãn thi hành án với lý do chữa bệnh.

Thực hiện xét miễn giảm nghĩa vụ án phí, tiền phạt 03/03 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC

1. Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử

Thực hiện quy định của Tòa án nhân dân tối cao cũng như hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ

chức 05 phiên toà rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Sau phiên toà rút kinh nghiệm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Thực hiện công bố 122 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử theo đúng quy định.

2. Việc tổ chức phiên toà xét xử trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ công an, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành phiên toà trực tuyến và Kế hoạch số 64/KH-TAQB ngày 18/02/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày 28/4/2022 Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức thành công 02 phiên toà hình sự sơ thẩm bằng hình thức công khai trực tuyến. Sau phiên toà, đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với đầy đủ sự có mặt của các cơ quan liên ngành, đội ngũ Thẩm phán và thành phần các HĐXX tham gia.

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã thụ lý 03 đơn thư khiếu nại, đã giải quyết 01 đơn và chuyển 02 đơn không thuộc thẩm quyền theo quy định.

4. Công tác Hội thẩm nhân dân

Các vị Hội thẩm đã tham gia cùng Toà án xét xử tốt các loại án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Làm tốt công tác giải thích, tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đã chú trọng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để xét xử tốt các vụ án, nên không có vụ án nào xét xử bị oan, sai, góp phần cùng Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức, được trang cấp đầy đủ tài liệu nghiên cứu và trang phục nghiêm túc, kịp thời phục vụ cho công tác xét xử.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid vẫn diễn biến phức tạp, số lượng các loại án được thụ lý tại Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới lại tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 88 vụ), trong khi số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu công tác. Tuy vậy, khắc phục những khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tăng cường công tác xét xử, giải quyết các loại án theo quy định của pháp luật. Không có án quá hạn luật định, không có án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán. Kết quả giải quyết các loại án và thực hiện hoà giải đối thoại tại Toà án đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Đã phối hợp với các cơ quan tư pháp như Công an, Viện kiểm sát để đưa các vụ án nổi cộm, các vụ án được dư luận quan tâm ra xét xử kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh, tính răn đe và thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật.

Tổ chức thành công 02 phiên toà hình sự xét xử theo hình thức trực tuyến đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và kế hoạch xây dựng Toà án điện tử.

2. Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết, xét xử các loại án trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như:

- Tỷ lệ người khởi kiện, người bị khởi kiện lựa chọn hoà giải đối thoại theo nội dung của Luật hoà giải đối thoại chưa cao.
- Tiến độ giải quyết các loại án, nhất là án tranh chấp dân sự chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.
- Việc phối hợp trong công tác của một số cơ quan liên quan còn chậm như việc cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá, Hội đồng thẩm định, việc ban hành các công văn trả lời những nội dung tra cứu, nội dung liên quan đến việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai, chia tài sản thừa kế...

3. Nguyên nhân

- Luật hoà giải đối thoại tại Toà án là luật mới nên đa số người dân chưa nắm rõ, chưa thấy lợi ích trong việc lựa chọn hòa giải, đối thoại, còn tâm lý e ngại, mất thời gian nếu chuyển vụ việc qua hòa giải.
- Do lượng án Toà án thụ lý tăng cao, trong khi đó số lượng biên chế chưa đủ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Quá trình giải quyết các loại án lại chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời hạn giải quyết của nhiều vụ án phải kéo dài. Một số vụ án gặp khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ, cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá, Hội đồng thẩm định do một số cơ quan chưa phối hợp chặt chẽ

với Tòa án, việc chậm trả kết quả đo đạc, thẩm định cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thời gian giải quyết các vụ án tranh chấp bị kéo dài. Bên cạnh đó, có trường hợp đương sự cố tình trốn tránh, hoặc chống đối việc thu thập chứng cứ của Tòa án.

- Do còn một số quy định của pháp luật chưa được hướng dẫn rõ ràng nên quan điểm áp dụng còn khác nhau.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Tòa án nhân dân thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường cần quan tâm, tích cực phối hợp với Tòa án giải quyết các vụ án, cung cấp chứng cứ, tài liệu theo nội dung của các vụ án. Kiến nghị UBND thành phố Đồng Hới có văn bản kiến nghị Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới, Phòng Tài nguyên môi trường TP Đồng Hới và Phòng Tài chính kế hoạch TP Đồng Hới về việc phối hợp chặt chẽ trong việc cử thành viên tham gia các hội đồng định giá, xem xét thẩm định tại chỗ, ưu tiên trả kết quả đo đạc cũng như kịp thời phúc đáp các văn bản yêu cầu phối hợp của Tòa án đúng thời gian quy định. Trường hợp không có nội dung để cung cấp cũng cần trả lời bằng văn bản để Tòa án làm căn cứ giải quyết vụ án.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Từ thực tiễn công tác giải quyết, xét xử các loại án trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy tình hình tội phạm hình sự, các tranh chấp dân sự nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai như tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế ... và kinh doanh thương mại còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2022 Tòa án nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Tòa án nhân dân tối cao và của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến hoạt động của Tòa án.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo trong hạn luật định, các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật. Không xét xử oan, sai, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Tăng cường công tác xét xử lưu động và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.



3. Thực hiện tốt công tác Thi hành án hình sự, ra quyết định thi hành án kịp thời đảm bảo luật định, phối hợp tốt với Công an, Viện kiểm sát thực hiện Luật thi hành án hình sự có hiệu quả để đảm bảo 100% các bị án phải chấp hành nghiêm các bản án theo quy định của pháp luật. Giải quyết đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để đơn tồn đọng kéo dài.

4. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp tại Tòa án nhân dân nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; công khai các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến và Công văn số 53/TANDTC-TH ngày 17/3/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đơn độc triển khai, tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến.

6. Làm tốt công tác xây dựng Đảng; tuân thủ và thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

7. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị; kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của những người giữ chức danh tư pháp theo Quyết định 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh trong Tòa án nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với phát động phong trào thi đua khen thưởng, nhằm tạo động lực thúc đẩy phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2022.

Trên đây là báo cáo công tác trong 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án 06 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VP.



CHÁNH ÁN

Nguyễn Phúc Nam